

เลขที่รับ ๓๖๐/๕๕

วันที่ ๒๕ มี.ค. 2554

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู้รับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์กรุงเทพฯ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา (CID)
ที่ วสพ.วค ๐๐๖๖ /๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอส่งวาระเข้าประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบขออนุมัติอาจารย์พิเศษ จำนวน ๒ ฉบับ
ประวัติคณาจารย์ (มร.ว.บ.๑๓) และหลักฐานการศึกษา จำนวน ๔ ฉบับ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ขอส่งวาระเข้าประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องขออนุมัติอาจารย์พิเศษ ดังนี้

- ๑. หลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๒ ราย
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๒ ราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

[Handwritten signature]

(อาจารย์ ดร. กานต์ บุญศิริ)
ผู้อำนวยการ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง โฉมตราครุฑที่วิทยาลัยสหวิทยาการ

เพื่อตราที่ขนาด ๒๐x๓๐ ซม.

อาจารย์ได้ส่ง 4 ราย

๑. โฉมตราครุฑ

๒. ตราหน้าปกที่ส่งม. 1 ๒๓๔.๕๔.

๒๑ มี.ค. ๕๔

[Handwritten initials]

จดตามเสด็จ
๐๐๐๐๐
๐๓ มี.ค. ๕๔

**ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ**  
**ประจำปีการศึกษาที่ 2553 – 2554 ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สถาบันที่สำเร็จการศึกษา	วุฒิการศึกษา	สถานที่ทำงานที่ติดต่อ	ความชำนาญพิเศษ	วิชาที่สอน	ผลงานวิจัย
1.	<a href="#">ดร.ญาณิศา บุญจิตรี</a>	-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -สงขลานครินทร์  -วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี	-ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารการศึกษา) -ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการประถมศึกษา) -ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการประถมศึกษา)	ปัจจุบัน รับราชการครู ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2	-การบริหารจัดการชั้นเรียน -การวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา -การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา -การประกันคุณภาพการศึกษา	มีผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่มาแล้ว จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ - การพัฒนาประสิทธิผลในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด (2553) -การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2552) -การพัฒนาและติดตามและการให้ความช่วยเหลือหรือสมาชิกที่มีปัญหาในการชำระเงินคืนเงินกู้ของสหกรณ์ครูกรรมสามัญศึกษาจำกัด (2551)
2.	<a href="#">รศ.เชาวยุทธ มณีรัตน์</a>	-สงขลานครินทร์  -วิทยาลัยวิชาการศึกษา	-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) -การศึกษามัธยมศึกษา (สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา)	ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา	-การนิเทศการเรียนการสอน -การบริหารทรัพยากรมนุษย์	-ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ -การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา	ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่มาแล้ว จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ -การดำเนินงานของศึกษานิเทศกรมพลศึกษากับผลการนิเทศ -ปัญหาการนิเทศการเรียนการสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดยะลา -ศึกษาความต้องการในการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนสถาบันอุดมศึกษา

**ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ**  
**ประจำปีการศึกษาที่ 2553 – 2554 ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สถาบันที่สำเร็จการศึกษา	วุฒิการศึกษา	สถานที่ทำงานที่ติดต่อ	ความชำนาญพิเศษ	วิชาที่สอน	ผลงานวิจัย
1.	<a href="#">พ.ต.ท.ดร. ศักรินทร์ ไม่น้อย</a>	-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  -รามคำแหง  -รามคำแหง  -สุโขทัยธรรมมาธิราช -โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	-ปริญญาตรีบัณฑิต (สาขาวิชาประชากรและการพัฒนา)  -ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ)  - ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ)  -นิติศาสตรบัณฑิต  -รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี  สังกัดกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี	-การจัดการเชิงกลยุทธ์  -ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์	-ขอขยายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  -การวางแผนและการบริหารโครงการ	-
2.	<a href="#">ดร.กิตติ เรืองเรืองกุล ฤทธิ์</a>	-ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  -สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  -สุโขทัยธรรมมาธิราช	รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)  -ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนาสังคม)  -นิติศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์)	ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองเบตง  สังกัดเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา	-การปกครองท้องถิ่น  -กฎหมายปกครอง  -การบริหารกิจการท้องถิ่น	-ขอขยายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  -หลักกฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น	มีผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่มาแล้วจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่  - Counter Insurgency: A Case Study of Four Southern Border Provinces of Thailand (2552)  - Opinions and Election Forms of a Member of the Municipal Council: A Case Study of Yala City Municipality (2543)